

California ngày 27, tháng 12 năm 2010,

Kính gửi : Ông Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh



Đề mục : Cây bèo đũa và cây si mọc trên hàng rào phía sau Pháp Đình.

Kính thưa Ông Chánh Án,

Tôi là một cựu thẩm phán trước năm 1975 hiện đang sống xa TP. Hồ Chí Minh; Trong chuyến thăm quê hương vừa qua, khi tìm lại những kỷ niệm xưa nay ở Pháp Đình Saigon, tôi vô cùng sống sót và thích thú khi thấy trên hàng rào xây phía sau Pháp Đình, trên đường Nguyễn Trung Trực có hai cây mọc tự nhiên, một cây bèo đũa và một cây si. Trong tinh thần duy tâm của tôi thì đây thật sự là một điềm đáng mừng cho nền Công Lý Việt Nam, xin ông Chánh án kiên nhẫn để tôi lá thư này với lòng tin ngoài luật pháp luật mà hàng ngày ông thực hiện.

Trong lịch sử Phật giáo thì Đức Phật chế ra đạo đức của cây “Bèo Đũa”, mà chế ra đạo đức là sự hiểu biết chân thực của các pháp (sắc v.v.); Kinh Phật gọi là “chế ra đạo đức giáo pháp hay sự thật”. Chính vì vậy mà Đức Phật Lai Lạt Ma khi nói: “Đạo đức Kinh nào người học lại khoa học thì chế ra không phải là Phật pháp”.

Thân b ấ đ th, (thân ng i gi ng nh cây b ấ đ)
Tâm nh minh kính đài, (tâm nh đài g ng sáng)
Th i th i c n ph t th c, (t ng gi t ng gi ph i quét s ch)
Đ t s nh tr n ai. (Đ ng đ b i nh d ấ vào)

Lu n S Th n Tú.

Nh v y b ấ đ là xác th c, mà c u trúc c a các đ i u ki n c u thành t i tr ng c a lu t hình c n đ a trên s xác th c, nh ng không ph i t i tr ng nào cũng hi n nhiên vì v y ông tòa xét x còn theo thâm tín, ni m tín sâu kín h n nhiên đòi h i suy lu n đ y xác tín.

Năm 1955, l n đ u tiên T ng Th ng n Đ thăm Vi t Nam có t ng Bác H m t cây b ấ đ , cây b ấ đ l ch s này hi n còn s ng trong khu Lăng Bác. Cây b ấ đ nh sau Pháp đ ầnh là cây t m c, theo cách nhìn duy tâm c a tôi là xu t phát t c ầi vô s c, hay rõ h n là l i s m truy n t t đ p cho công lý Vi t Nam s p có c h i phát tri n t t đ p. Đ n đây tôi mu n đ a ra vài thí d l ch s xu t phát t kh u thuy t dân gian có liên quan đ n Pháp đ ầnh Sài gòn:

Thí d 1: Vào nh ng năm 1960 đ n 1963, m t câu ca dao đ c truy n t ng:

Công lý m t chi u,
Tòa án vào c ng h u.

Theo nghĩa đen, đ ng Công- lý (tr c c a Pháp đ ầnh) là con đ ng l u thông ch y m t chi u; cũng vào th i gian y vì tính cách an ninh c a đ ầnh T ng Th ng ngay c nh tòa án, nên c a vào cho công chúng không ph i là c ng chính trên đ ng Công lý mà vào b ng c a sau (c a h u) trên đ ng Nguyễn Trung Tr c. Nh ng nghĩa bóng thì rõ ràng là “công lý m t chi u và tòa án đ c ng h u”.

Thí d 2: Sau năm 1975, câu ca dao truy n t ng:

*Nam Khe Nghĩa tiêu Công lý,
Đông Khê vùng lên mặt Trời do*

Theo nghĩa đen tên Đông Công lý Đông Đông tên trước năm 1975 sau ngày 30 tháng 4, Đông Đông Đông thành Đông Nam Khe Nghĩa và Đông Đông Đông do trước 1975 sau Đông Đông Đông thành Đông Đông Đông Khê và nghĩa bóng thì tên bốn câu ca dao đã gợi thích rõ ràng.

Nếu hỏi tác giả hai câu ca dao trên là ai? Thì cũng giống như câu hỏi là ai đã trồng cây búp măng và cây xi sau Pháp đình?

Theo triết học Hoa Nghiêm, “các pháp vô phân biệt, vô sai biệt”, nghĩa là pháp hữu vi cũng không khác pháp vô vi. Vậy thì hai câu ca dao có bốn từ hữu vi, cũng chăng khác nguyên lý hiện tượng xu hướng hai cây búp măng và cây xi.

Theo triết học Mạnh Tử: “Ý dân là ý trời”, thì câu hai câu ca dao có phải là ý dân và hai cây búp măng Đông sau Pháp đình là ý trời hay không? Với triết học Kinh Dịch “thiên nhân tương đạo”, trời và người cùng hòa hợp; hiện tượng trời đất cũng dính liền với con người.

Cây xi có biểu tượng gì trong Kinh Phật và trong quan niệm dân gian?

Theo Phật Pháp tam tạng là « tham, sân, si », si còn có tên khác là ‘vô minh’ trong thập nhân duyên, nghĩa là ngu dốt, thiêu hủy diệt. Nhưng nếu nghĩ trồng cây xi đi, ngu dốt sai biệt mặt thì hoàn toàn sai lầm. Kinh Phật nói rõ: Búp măng (giác ngộ) hiện tại thì vô minh sẽ tiêu diệt. Vì vậy cây xi bên cạnh cây búp măng nói rõ xác tín của các pháp.

Trong quan niệm dân gian “trồng cây xi” hay “bám rễ xi” có nghĩa là bám sâu, kết chặt không chừa xa lìa. Tôi chợt nhớ đến câu ghi trong sách Mạnh Tử: “Dân chi sở hi vọng, hi vọng chi! Dân chi sở chi, chi! Thế chi vô dân chi pháp mư”. Nhưng tiếc thay người làm quan từ xa xa xa thế quên hai vế đầu mà chỉ nhớ câu “dân chi pháp mư”, cứ tưởng người làm quan xa án trước công Đông Đông là cha mẹ dân, muốn nói gì, làm gì là toàn quyền do của mình. Quan niệm bám rễ xi này của người pháp đình, vậy cây xi hiện tại của người hiện tại để nhắc nhở tinh thần của bám rễ tâm thức cao đẹp của người người xét xa của người rồi b.

“Thẩm phán xét xử theo lòng tâm và pháp luật”, nhưng lòng tâm này đây cũng là phạm tâm hay tâm con người, nghĩa là còn nằm trong phạm trù đời đời của nhân biên. Trong cảm nhận về con tâm theo triết học Đông phương thì “thiên lý tức nhân tâm”, trong con tâm có ngàn lý; cảm nhận này cũng giống triết gia Descartes: “Le coeur a sa raison que la raison ne le sait pas”. Vậy chỉ lòng tâm của luật, chỉ nhân tâm đông phương hay chỉ “le coeur” Descartes cũng không khác với chỉ tâm thức trong Pháp Phật, khi con tâm có tức thì là “si” mà khi về công lý là “giác ngộ tức thị ngộ bệ đạ tâm”. Đắp thay cây bệ đạ và cây xi thiên đạ nhữ mừ c bên Pháp Đình Saigon, đắp hàng ngày nhữ c nhữ chừ vừ thừ m phán!

Đến đây tôi nghĩ đã tạm đủ cho tôi nói chân tình của tôi cùng ông Chánh Án. Tôi mong nhận sau khi về thăm quê hương tôi được nhìn thấy cây bệ đạ và cây xi được vun bón nầy nọ nhận, cũng giống như nhận Công Lý và Công Đạo Việt Nam.

Trân trọng kính chào ông Chánh Án.

Nguyễn Quốc Sứ

Los Angeles ngày Nguyên Đán năm Tân Mão,

(February 03,2011)

Kính gửi : Ông Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh,

Kính thưa Ông Chánh Án,

Lá thư trên tôi đã gửi đi cách đây hơn một tháng, nhưng Ông Chánh Án đã nhận được thì xin coi đây chỉ là bản sao. Trong lá thư trước tôi đã ghi email của tôi, nhưng vì không có truy cập thì gửi “confirmation letter” trong nội dung pháp hành của Việt Nam, thêm vào đó họ thư gửi thì tin vào thi điếm này không để xác tín cho tôi tin rằng lá thư đầu tiên đã đến tay ông Chánh Án.

Chiều qua ngày tết niên năm Canh Dần, khi đi lễ, tôi chợt nghe tiếng chuông chùa ngân vang trong lòng Kinh Đô hàng Chung: ...“Thầy chúc Phật nhàn tăng huy, Pháp Luân thanh tịnh chuyên, phong điệu vũ thuần, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc” (Trên cửa Phật đầu ngày càng tỏa sáng, Phật pháp truy cập bá sâu rộng, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an vui). Tôi chợt liên tưởng đến tiếng chuông Pháp Đỉnh thanh tịnh vang lên trong phiên xướng liên tưởng đến cây Bồ Đề và Công Lý...Tôi mong rằng tiếng chuông Công lý không phải là tiếng chuông Trừng Công Sơn nghe trong “Kinh Chiếu”: “Chiếu lòng chi chiếu nghe đến bác thức học chuông, câu Kinh Chiếu...”. Tiếng chuông Trừng Công Sơn của thế giới chiếu đã đi vào quá khứ, tiếng chuông Pháp Đỉnh thế giới Pháp thu cũng đã xa xăm...Nhưng tiếng chuông pháp đĩnh của các vị thế m phán chính trị cũng chỉ như một dù trong bể t của giai đoạn nào của lịch sử, luôn luôn vang động âm lòng tuyên thế khi nhậm chức: “...xét xét theo lòng tâm và pháp luật”.

Tiếng chuông thu không trong buổi chiếu tà thế c là vô ký (không phải thiện, cũng chẳng phải ác), nghe tiếng chuông, nghe kinh tụng niệm. Nhưng tiếng đến bác dù có quy định vào tiếng chuông chẳng nào luôn luôn tỏ ra ác nghiệp...Vị tiếng chuông pháp đĩnh, thế nghiệp hay ác nghiệp quay vào chính tâm thế của kẻ giống chuông đúng như hình ảnh của cây bồ đề hay cây xi...

Trân trọng kính chào và thân chúc Ông Chánh Án thân tâm an lạc trong suốt Tân Niên Tân Mão.

Nguy&#n Qu&#c S&#y (75 tuổi)